



## คลังปราชญ์ชุมชน

### ๑. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล นายสุทัต สมอินทร์  
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย อายุ ๔๐ ปี  
อาชีพหลัก ทำไร่-ทำนา ตำแหน่งทางสังคม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง (ส.อบต.)  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๘๙-๒๘๐๓๖๙๐

### ๒. ข้อมูลอาชีพที่เชี่ยวชาญ

อาชีพ (ที่เชี่ยวชาญ) วิทยาการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่ฉนวน

#### ที่มาของอาชีพ/แนวคิด/แรงบันดาลใจ/จุดเปลี่ยน

เดิมมีอาชีพเกษตรกร ทำไร่-ทำนา มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูง ผลผลิตที่ได้มีจำนวนน้อย ประกอบกับได้รับการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ-พิมาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การประหยัดดอกเบี้ย การเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้ออาทร โดยเริ่มจากการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้รู้ว่ารายรับ - รายจ่ายของครัวเรือน เป็นอย่างไร ซึ่งการเรียนรู้นั้น ทำให้มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนประสบผลสำเร็จ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และประมงอำเภอมาสนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ทำให้เกิดความคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสแล้วนำมาปรับปรุงและนำมาประยุกต์ใช้ และทำอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีขึ้น จึงอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปให้กับบุคคลที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

#### ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้

- ๑) ได้รับการประสานให้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านน้อง) บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองระเวียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ๒๐ ครัวเรือน
- ๒) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) ให้กับการศึกษาโรงเรียนตามอัยาศัย (ศูนย์ตำบลนิคมสร้างตนเอง)
- ๓) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับครัวเรือนสมาชิกชุมชนที่มาศึกษาดูงานของบ้านสายชลพัฒนา หมู่ ๑๘ ต.นิคมสร้างตนเอง
- ๔) เป็นตัวแทนหมู่บ้านในการนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดสรรหมู่บ้าน ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๙
- ๕) เป็นตัวแทนหมู่บ้านในการนำเสนอผลงานการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการชีววิถี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๐

## รางวัลแห่งความสำเร็จ

เคยเป็นวิทยากรที่

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน ๑๐๐ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, บุรีรัมย์, มหาสารคาม ในการออกค่ายและจัดกิจกรรมของนักศึกษา ในโครงการศึกษาและพัฒนาชุมชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัล (ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เชี่ยวชาญ)

เป็นตัวแทนปราชญ์สัมมาชีพชุมชนของอำเภอพิมาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อ.หนองบุญนา ก.นครราชสีมา

## ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้

สถานที่จัดสอน ตามที่ได้รับการประสาน จำนวนคนที่ได้รับสอนต่อครั้ง จำนวนเท่าไรก็ได้ตามแต่จะได้รับการประสาน

ช่วงวัน/เวลาที่มีความพร้อมในการสอน ทุกเวลาตามที่ได้รับการประสาน



เป็นผู้แทนนำเสนอหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการคัดสรรฯ



เป็นวิทยากรอบรมทำปุ๋ยหมักไบโอแก๊ส แก่ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านก้าวพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย